

บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  
วันพุธที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๓  
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๘ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ขึ้นบัลลังก์ และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ข้อบังคับการประชุม รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ พินิจสารเพื่อแก้ไขความ ตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำดับที่ ๑)

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แถลงเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับพินิจสารฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

ต่อมา ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติเพื่อขอให้นาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ ขึ้นมาพิจารณาต่อจากสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทาง อาญาของภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่อง ที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำดับที่ ๒) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

๑. ร่างข้อมติเกี่ยวกับการปฏิรูปอำนาจการออกเสียงและการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาและการเพิ่มทุนสามัญปี ๒๕๕๓ ของกลุ่มธนาคารโลก ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๕)

๒. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน – จีนระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๔)

จากนั้น ประธานรัฐสภาจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลำดับถัดไป คือ สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำดับที่ ๒)

เมื่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) ได้แถลงเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับสนธิสัญญาฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

ต่อจากนั้น ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่ประชุมมีมติ คือ ร่างข้อมติเกี่ยวกับการปฏิรูปอำนาจการออกเสียงและการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาและการเพิ่มทุนสามัญปี ๒๕๕๓ ของกลุ่มธนาคารโลก ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๕)

เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์) ได้แถลงเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานรัฐสภาได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับร่างข้อมติฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

ต่อมา ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติเพื่อขอให้นำระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
ขึ้นมาพิจารณาต่อบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน - จีนระหว่าง  
รัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่ง  
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๔)  
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

๑. ร่างกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี  
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)

๒. กรอบการเจรจาความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน  
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๔.๔)

๓. พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบ  
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่ง  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ ๒ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี  
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๔.๘)

๔. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล  
แห่งสาธารณรัฐชิลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระที่ ๔.๑)

๕. กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่ง  
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระที่ ๔.๓)

๖. กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย ซึ่ง  
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๔.๕)

๗. กรอบการเจรจาความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย – นิวซีแลนด์ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๔.๖)

๘. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน (The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures) หรืออนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) (The Revised Kyoto Convention) ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๔.๗)

รองประธานรัฐสภาจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ ตามลำดับ คือ

๑. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน – จีนระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๔)

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับบันทึกความเข้าใจฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

๒. ร่างกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)

เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายไชยยศ จิรเมธากร) ได้แถลงเหตุผล โดยมีประธานรัฐสภาได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายไชยยศ จิรเมธากร) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับร่างกฎบัตรฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

๓. กรอบการเจรจาความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน  
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๔.๔)

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงเหตุผล มีสมาชิก  
อภิปราย โดยมีรองประธานรัฐสภาได้ผลักดันเปลี่ยนแปลงปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการต่างประเทศตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติ  
เห็นชอบกับกรอบการเจรจา ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๙ นาฬิกา

  
(นายพิฑูร พุ่มหิรัญ)

เลขาธิการรัฐสภา

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

[www.parliament.go.th](http://www.parliament.go.th)